



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๓๓ วรรคสี่ “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปทราบ”

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	ประธานสภา อบต.	ประเสริฐ กรวยสวัสดิ์	
๒	นายณรงค์ ช่วยพรมราช	รองประธานสภาฯ	ณรงค์ ช่วยพรมราช	
๓	นายบรรจง ทองดินอก	เลขานุการสภาฯ	บรรจง ทองดินอก	
๔	นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สุรศักดิ์ บัวรุ่ง	
๕	นายสุรียน ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุรียน ประจง	
๖	นายภาณุ ฉาดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ภาณุ ฉาดนอก	
๗	นางสมบุญ การบรรจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	-	ลาป่วย
๘	นายจำลอง บรรจงนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	-	ลาป่วย
๙	นายทศ ขาวกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ทศ ขาวกลาง	
๑๐	นายมานะ ทองดินอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	มานะ ทองดินอก	
๑๑	นายเดชาวัต รื่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เดชาวัต รื่นกลาง	
๑๒	นายสัมฤทธิ์ การถาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	สัมฤทธิ์ การถาง	
๑๓	นายวิโรจน์ บรรจงนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	วิโรจน์ บรรจงนอก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน แก้วดอนรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมาน แก้วดอนรี	
๒	นายทองศุภย์ พรหมมานอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ทองศุภย์ พรหมมานอก	
๓	นายเอนก พุดชัย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เอนก พุดชัย	
๔	นางสาวรัตนา เพ็งแข	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	รัตนา เพ็งแข	
๕	นายเอนก หิรัญโรจน์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เอนก หิรัญโรจน์	
๖	นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กอบเกียรติ บุญเลี้ยง	
๗	นายมงคล มุ่งมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มงคล มุ่งมี	
๘	นายสินธุนันต์ รัตนวิเชียรกร	นายช่างโยธา	นายสินธุนันต์ รัตนวิเชียรกร	
๙	นางสาวกานต์ชนก แก้วอูตร	นักจัดการงานทั่วไป	กานต์ชนก แก้วอูตร	
๑๐	นางปราณีทิพย์ จัตนอก	นักพัฒนาชุมชน	ปราณีทิพย์ จัตนอก	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ แก้วไพฑูรย์	ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓	วิรัตน์ แก้วไพฑูรย์	
๒	นายสุนทร แก้วบัว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำป่า	สุนทร แก้วบัว	

ผู้เข้าประชุม ๑๑ คน ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรอง ๙ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มาประชุม ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ การขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ชี้รายละเอียดและ
เหตุผลความจำเป็นให้กับสมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ

นายสมาน แก้วดอนรี เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินทุกท่าน
นายก อบต. การขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดดังนี้ครับ

โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน โดยการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑ ข้อ ๓๗ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ ๗๙๘,๖๕๓ บาท ขออนุมัติโอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท

นายทศ ขาวกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการปรับเกรดถนนในพื้นที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนตะหนิน ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าจะดำเนินการตรงไหนบ้าง เนื่องจากว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ทราบเรื่องและไม่ได้รับการประสานงาน จึงอยากให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายภาณุ ฉาดนอก เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การอุดหนุนค่าน้ำมันให้เครื่องสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ จักรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาดำเนินการปรับเกรดถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน การดำเนินการที่ผ่านมาใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ขาดการควบคุมดูแล ทำให้ผู้มาดำเนินงานทำงานไม่มีคุณภาพและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมาครับ จึงอยากรู้เรียนผู้บริหารให้แก้ไขข้อบกพร่องด้วยครับ

นายสมาน แก้วดอนรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการปรับเกรดถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ทางผู้รับผิดชอบได้แจ้งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วให้สำรวจความต้องการว่ามีถนนเส้นไหนในหมู่บ้านต้องการปรับเกรด แล้วให้ทำเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินเพื่อดำเนินการสำรวจต่อไปครับ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ ๑ หรือไม่ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มาประชุม ๒

โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานกิจการประปา งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

- ๒ ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มสารเคมี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มสารเคมี จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๐๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๗ (๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ แนวทางที่ ๑ ข้อ ๔๔๒ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานกิจการประปา งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ มาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดจะ
สอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการที่ ๒ หรือไม่ ขอให้ยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มาประชุม ๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายณรงค์ ช่วยพรมราช เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอหารือ
รองประธานสภาฯ เรื่องน้ำประปา หมู่ที่ ๘ เรื่องจากผมได้ไปดูมา น้ำในสระสกปรกเน่าเหม็น ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนตะหนิน เพิ่งไปล้างบ่อมาทำให้น้ำสะอาดขึ้นมานิดหน่อย เราจะทำยังไงให้น้ำ
สะอาดกว่าเดิม เนื่องจากผู้ใช้น้ำก็โรงเรียนมาเยอะว่าน้ำประปาชุมชน เหม็น จึงขอหารือฝ่าย
บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ถาวรต่อไปครับ


นายเอนก พุดชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เกี่ยวกับเรื่อง
รองนายก อบต. น้ำประปาบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ มีปัญหาเกิดขึ้นจริง เนื่องจากผู้ดูแลไม่มีความรู้ในการทำงาน
ซึ่งเราจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และจะได้จัดซื้อ
เครื่องบ่มสารเคมีเพื่อหยุดคลอรีนซึ่งจะให้น้ำสะอาดขึ้น

นางปรางค์ทิพย์ จัตนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง
นักพัฒนาชุมชน การแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากสถาน
การณ์ของโรคโควิด ๑๙ ได้ลดความรุนแรงลง กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกประกาศให้โรคโควิด
เป็นสาธารณภัย คือเป็นโรคติดเชื้อธรรมดาจึงมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแจก
ถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวได้ จะช่วยได้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเดือดร้อน
เท่านั้นแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินจะส่งรายชื่อผู้ที่เดือดร้อนเพื่อขอรับถุงยังชีพ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้แจ้งให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์ มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ


ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จดยางงานการประชุม
(นายบรรจง ทองดีนอก)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตรวจรับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
(นายมานะ ทองดีนอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายเดชาวัต รีนกลาง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายจำลอง บรรจงนอก)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้รับรองรายงานการประชุมนี้
ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน